

THÔNG - ĐIỆN

CỦA

TỔNG - THÔNG VIỆT - NAM CỘNG - HÒA

NHÂN DỊP LỄ SONG THẤT 7-7-63

Đồng bào thân mến,

Với ngày Song-Thất hôm nay, chúng ta bước vào năm thứ mười của cuộc cách mạng quốc gia. Đã là một cuộc Cách mạng, và lại là một cuộc cách mạng quốc gia, dĩ nhiên dân tộc không khỏi va chạm một số tư tưởng, tổ chức và kỹ thuật của các lực lượng bảo thủ và phản cách mạng tại quốc nội cũng như tại quốc tế.

Bởi thế cho nên trước tình thế khẩn trương do giặc xâm lăng cộng sản gây ra, trước nạn chia rẽ và chậm tiến trầm trọng của thực trạng lịch sử, đồng bào bất cứ nam hay nữ già trẻ hãy đứng lên cương quyết đảm đương lấy vận mệnh nước nhà đấu tranh biến cải vận mệnh đó để mà theo chiều hướng nguyện vọng chính của dân tộc Việt-Nam, một dân tộc bất khuất, đã từng hy sinh xương máu để tồn tại và tiến bộ.

Năm vừa qua, nhờ cuộc cách mạng toàn diện của quốc sách Ấp Chiến lược và binh thư, chủ nghĩa chiến tranh mới, chúng ta đã đạt được những thắng lợi vẻ vang trong nhiệm vụ diệt tà, trừ bạo để bảo vệ củng cố và đẩy mạnh bước tiến của dân tộc không sờn lòng. Chúng ta cần gia tăng đến cực độ khả năng chiến đấu để tiến tới thắng lợi cuối cùng và hoà bình thật sự.

Cuộc chiến tranh hiện tại là cuộc chiến tranh toàn diện, toàn dân, toàn quân. Do đó, sự đoàn kết của mọi thành phần, của mọi tầng lớp nhân dân là nhu cầu thiết yếu, là sứ mạng thiêng liêng.

Nên trong giai đoạn quyết liệt này, tình đoàn kết dân tộc càng phải thật chặt, và nếu có những sự hiểu lầm nào, thì phải đồng tâm dân xếp trên căn bản lương tri và ái quốc. Bởi vậy, những vấn đề liên quan tới Phật Giáo đã được giải quyết trong tinh thần trách nhiệm, mặc dầu Cộng sản quốc tế và tay sai cố kết với những bọn đầu cơ chánh trị phát xít ăn cắp dưới danh nghĩa dân chủ đã cố tình lợi dụng cơ hội để xúi giục chia rẽ bên trong, đầu độc dư luận bên ngoài. Song quốc dân đã sáng suốt đề phòng, và đặt quyền lợi tổ quốc và của sự thật lên trên quyền lợi riêng tư của mỗi người hay mỗi giới đã bắt đầu tự giác và giác ngộ đối với những mưu mô phản quốc phản dân của chúng.

Đồng bào nỗ lực hoàn thành chính sách Ấp Chiến lược, theo kế hoạch và thời hạn đã định. Chính sách Ấp Chiến lược không phải chỉ nhằm mục đích bảo vệ an ninh cho thôn quê làng xóm mà cả và một cuộc vận động đời sống mới cho toàn dân sớm thoát khỏi tình trạng chậm tiến, để mỗi người cùng với mọi người, hưởng thụ những quyền lợi tự do dân chủ chính đáng, những thừa mả, kinh tế, văn hóa, tôn giáo, xã hội cần thiết, do chính mình tạo lập ra bằng tinh thần và ý chí tự túc, tự giác, tự lực mưu sinh. Con số 5.917 ấp chiến lược đã

do hưởng ứng và cố gắng của đồng bào và của các dân tộc Bản xây dựng cho non 10 triệu dân vận động đời sống mới, bảo đảm điều kiện cá nước cho quân đội anh dũng của ta, nói lên một cách hùng hồn sự thắng lợi căn bản và triển vọng toàn thắng của ta.

Đi đôi với cao trào xây dựng, củng cố và phát triển Ấp Chiến lược về phẩm cũng như về lượng, đồng bào hãy thể hiện đúng đắn chính sách « chiêu hồi » để làm sáng tỏ chánh nghĩa quốc gia và tinh thần công bằng, bác ái của chủ nghĩa nhân vị, luôn luôn tìm cách hạ thấp mục độ chiến tranh vì tôn quý và tiết kiệm xương máu đồng bào, đồng thời thanh toán chiến tranh tại nước nhà mở đường đi đến thống nhất. Mới bốn tháng nay, đã có 7.000 người quy chánh, chứng tỏ chính sách chiêu hồi là một vũ khí sắc bén lung đoạn tinh thần và hàng ngũ địch, đem thắng lợi về cho chánh nghĩa quốc gia. Nhưng trước khi chiêu hồi địch về với ta, cần phải chiêu - hồi ta về với chánh nghĩa. Bởi đó phong trào lãnh mạnh hóa bản thân và lãnh mạnh hóa quy chế, do một công cuộc soát xét lại toàn bộ từ tư tưởng đến tổ chức và kỹ thuật, đã phát động và đang bành trướng mạnh mẽ, từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới.

Đứng trước những thành quả vĩ đại như thế, không ai trong chúng ta có thể tưởng tượng được rằng, công nghiệp, sự nghiệp cách mạng do mồ hôi nước mắt và xương máu của toàn dân đã đổ ra trong mấy năm trời, có thể trong một ngày bất cứ với lý do hay áp lực nào phải tiêu tàn được.

Đồng bào thân mến,

Tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng của dân tộc, thành kính tưởng niệm anh linh của mấy vạn chiến sĩ Dân Quân Chánh nam nữ đã hy sinh vì Tổ Quốc, chúng ta hãy thể cùng tổ tiên cùng non sông chúng ta sẽ tiếp tục tranh đấu cho đến thắng lợi cuối cùng, để giải phóng lãnh thổ, giải phóng con người Việt-Nam vận động một đời sống mới tự do, công bằng và nhơn đạo.

Xin Ông Trên phù hộ chúng ta.